



ที่ ขบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๙/๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
ถนนมนตเสวี ๒๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๓๒๐๑  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน FIFA และส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีความโดดเด่นต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และได้รับทุนการศึกษาตลอดรวมถึงพัฒนานักกีฬาฟุตบอลระดับชุมชน ให้ยกระดับเป็นชมรม/ทีมอาชีพ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสโมสรอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ จึงประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.chonburilocal.go.th](http://www.chonburilocal.go.th) หัวข้อ "หนังสือราชการ" หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุตินา แก้วดี)  
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐๓๘-๒๗๖๑๙๘-๙ ต่อ ๑๖

ผู้ประสานงาน วรรัชช ๐๖ ๑๑๑๕ ๙๑๒๔



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๗๒๐๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ว่า ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน FIFA และส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีความโดดเด่นต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และได้รับทุนการศึกษา ตลอดรวมถึงพัฒนานักกีฬาฟุตบอลระดับชุมชน ให้ยกระดับเป็นชมรม/ทีมอาชีพ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสโมสรอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีขอบเขตการดำเนินงานจำนวน ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การฝึกอบรม ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยจัดอบรมจำนวน ๖ หลักสูตร แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ ๘ ปี, ๑๐ ปี, ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี

ระยะที่ ๒ การค้นหานักฟุตบอลที่มีความโดดเด่นและมีใจรักการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ระยะที่ ๓ การบ่มเพาะนักกีฬาที่มีความโดดเด่นเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) ผู้การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน FIFA และสภาพแวดล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และหากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายกษิตวิษณุ ภูธิตาบดี นายกสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๑๙๑ ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวขอให้คำนึงถึงสถานะทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(๗ สิงหาคม ๒๕๖๖)



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงานนายธนภฤต วิเศษฤทธิ์ โทร ๐๙๕ ๒๙๔ ๙๒๙๙



เลขที่ ๑๗๕ ถนนสุวินทวงศ์  
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ
- ๒. แบบสำรวจความพร้อมและการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด  
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เป็นสมาคมมิได้แสวงหากำไร เป็นศูนย์กลางของคนในแวดวงกีฬาฟุตบอล ที่มีเจตจำนงร่วมกันที่จะพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่เป็นนิยมสูงสุดของคนไทย เป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ สมาคมฯ เห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ควรมีการอบรม เทคนิค ทักษะ การเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากลให้แก่เยาวชนที่สนใจ อันนำไปสู่ท้องถิ่นที่ใช้กีฬาฟุตบอล เพื่อการสันถนาการจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชน คนในชุมชน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และได้ต่อยอดผู้ด้อยโอกาสให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป จึงจัดให้มีโครงการ "ท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ" ขึ้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการแก่สมาคมฯ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใช้งบประมาณรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือนด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษิตชิต ภูธิตาบดี)

นายกสมาคมพัฒนานักฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ

กองส่งเสริมการกีฬา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๑๗๕
วันที่ ๑๓/๗/๖๖
เวลา ๐๙:๓๕ น.

ฝ่ายสำนักงาน สมาคมพัฒนานักฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

โทร. ๐๙๓-๕๑๕-๙๑๙๑

แบบตอบรับ



๑๗

๐๙ ๓๕ น.

## โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

### หลักการและเหตุผล

ด้วยเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๒.๕๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของประชากร ทำให้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวยุวชน ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ให้มีสายอาชีพที่มั่นคง เป็นคนดีของสังคม และการกำหนดให้กีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจากผลงานวิชาการ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเด็กและเยาวชนที่มีใจรักกีฬา และได้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะสร้างเสริมให้มีพลานามัยแข็งแรงตามวัยแล้วยังเสริมสร้างสติปัญญาให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและสังคม จึงทำให้ภาครัฐ มีนโยบายส่วนงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่คนในชุมชน ต้องจัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเล่นกีฬาของเยาวชน

การเล่นกีฬาของเยาวชน พบว่า ฟุตบอล เป็นกีฬาอดนิยมนิยมสูงสุดของประเทศ และเยาวชนทุกระดับนิยมใช้เพื่อการออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว และมีจำนวนไม่น้อยใฝ่ฝันจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ประกอบกับสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีสนาม และอุปกรณ์การเล่นฟุตบอล และมีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ทำให้กีฬาฟุตบอลมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามพบว่า การเล่นฟุตบอลของเยาวชนยังเป็นการเล่นเพื่อการสันทนาการเป็นหลัก สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคนิคและทักษะการเล่นฟุตบอลให้ดีและที่ได้มาตรฐาน ให้แก่เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ และส่งผลให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ ขาดโอกาสพัฒนาต่อยอดเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ตามที่ตนปรารถนาไว้ได้

เพื่อให้ชุมชนมีการใช้ฟุตบอล เป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อสันทนาการจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสำคัญและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การต่อยอดผู้ด้อยโอกาสให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มี *โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ* ขึ้น

### วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน FIFA ให้แก่เยาวชนที่สนใจและรักกีฬาฟุตบอล
๒. เพื่อค้นหาช้างเผือกด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์และเป็นช้างเผือกด้านฟุตบอล ได้รับทุนการศึกษาเพื่อให้ออกมาเข้าถึง การพัฒนา เทคนิค ทักษะ สูการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
๔. เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับชุมชน ให้ยกระดับเป็นชมรม/ทีมอาชีพ เพื่อให้มีกิจกรรมแข่งขันทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสโมสรอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวิถีชีวิตของชุมชน



#### ขอบเขตการดำเนินงาน

ระยะที่ ๑ เป็นการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพให้แก่เยาวชนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปต่อยอด ในการพัฒนาให้แก่ทีมฟุตบอลต่อไป

ระยะที่ ๒ การค้นหานักฟุตบอลข้างเผือกที่มีพรสวรรค์ และใจรักการเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ

ระยะที่ ๓ การบ่มเพาะข้างเผือกให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) ผู้การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ภายใต้ การดูแลจากครูฝึกที่ได้มาตรฐานจาก FIFA และสภาพแวดล้อมการฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อให้แก่สโมสรฟุตบอลอาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะที่ ๑ การฝึกอบรม ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนากีฬาฟุตบอลของแต่ละแห่ง และสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความพร้อมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. ดำเนินการประมวล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดการอบรมให้เกิดความเหมาะสม ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

๓. สำหรับการดำเนินการในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ กำหนดขอบเขตหลักๆ ดังนี้

๓.๑ จัดอบรมจำนวน ๖ หลักสูตร ตามแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ ๘ ปี, ๑๐ ปี, ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี, และ ๑๘ ปี

๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรับสมัครเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรละ ๕๐ คน

๓.๓ สมาคม ฯ ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน โดยสถานที่อบรม/สนามซ้อมจัดให้ให้อยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งวันเวลาการอบรมจะใช้วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ หรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนที่มารับการฝึกอบรมให้มากที่สุด ทั้งนี้ สถานที่ และวันเวลา แต่ละหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป

๓.๔ สำหรับทีมงานครูฝึกสอน แต่ละหลักสูตรจะมีครูฝึกสอนอย่างน้อยหลักสูตรละ ๑๐ คน และในบรรดาครูฝึกสอนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับวุฒิบัตรการสอนจาก FIFA

๔. ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ ๕.๐ วัน หรือ ๓๐ ชั่วโมง โดยเป้าหมายการดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน

๕. ขอบเขตเนื้อหา การอบรม ประกอบด้วย ๑ ภาคทฤษฎีร้อยละ ๑๐ (ความรู้ความเข้าใจกีฬาฟุตบอล กฎกติกา น้ำใจนักกีฬา การเตรียมตัวเป็นนักกีฬาอาชีพ) และฝึกปฏิบัติร้อยละ ๙๐ (ฝึกสอนบนสนามจริง)

๖. มีระบบการประเมินระหว่างฝึกเป็นรายคน/ภาพรวม และมีการติดตามประเมินผลเป็นรายคนเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังเสร็จสิ้นการอบรม ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรับทราบผลการดำเนินงาน

ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ การอบรมทักษะการเล่นฟุตบอล และการค้นหาข้างเผือกนักฟุตบอล  
มีค่าใช้จ่าย ๓,๐๐๐ บาท/คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าครูฝึกสอน ค่าเช่าสนามฟุตบอล ค่าอุปกรณ์การฝึกสอน  
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ที่ฝึกแต่ละหลักสูตร

สำหรับค่าใช้จ่ายการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นผู้ดำเนินการจัดหลักสูตร  
ซึ่งอาจร่วมกันจัดและสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามจำนวนเยาวชนที่ส่งเข้าอบรม โดยเบิกค่าใช้จ่าย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้ประสาน และเป็นผู้จัดอบรมให้เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย

ระยะที่ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตัวแทนเยาวชนเข้ารับการอบรมจากสถาบัน TSEA  
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการ  
แสวงหาทุนการศึกษาสนับสนุนจากภาคเอกชน และสโมสรฟุตบอลที่เป็นพันธมิตรกับสมาคมฯ ร่วมสนับสนุนอีก  
ทางหนึ่ง

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### เป้าประสงค์เชิงปริมาณ

๑. เยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๙๒,๔๕๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษะ  
การเล่นฟุตบอลจากครูฝึกที่ได้มาตรฐาน FIFA

๒. เยาวชน จำนวน ๓๙,๒๕๐ คน ที่ได้รับการพัฒนาการเล่นฟุตบอลจากสถาบันพัฒนาฟุตบอล  
ไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Excellent Soccer Academy : TESA) สามารถนำไปถ่ายทอดการเล่นกีฬา  
ฟุตบอลแก่เยาวชนที่สนใจกีฬาฟุตบอลในระดับชุมชน หรือทำให้ทีมฟุตบอลในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งขึ้น จำนวน ๓๙,๒๕๐ คน

๓. เยาวชน จำนวน ๓๙๒ คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้างเผือกได้รับส่งเสริมการเป็นนักฟุตบอล  
อาชีพ

##### เป้าประสงค์เชิงคุณภาพ

๑. เยาวชนมีใจรักการกีฬาฟุตบอลมากขึ้น นำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงตามวัย  
มีสุขภาพจิตที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ห่างไกลจากปัญหาสังคมและยาเสพติด

๒. เยาวชนโดยเฉพาะจากครอบครัวยากจนสามารถสานฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีรายได้มั่นคง

๓. กีฬาฟุตบอลของประเทศมีการพัฒนาเติบโตที่รวดเร็วได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพิ่มขึ้น

๔. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน ความมีเอกภาพของท้องถิ่น โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรม  
นำไปสู่ความร่วมมือของคนในชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ ต่อไป

\*\*\*\*\*

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการห้องเรียนพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรละ 50 คน

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	***	***	***	***
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสถานที่ฝึกอบรม	***				***
1.1	ค่าเช่าสนามเพื่อฝึกสอน	สนาม	10,000	1	10,000	
1.2	ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ป้าย	5,000	3	15,000	
2.0	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม	ครั้ง	10,000	1	10,000	
3	ค่าใช้จ่ายอบรมในห้องเรียน	ชุด	***	***	***	
3.1	ตัววัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในห้องเรียน	ชุด	100	50	5,000	
3.2	ค่าประกาศนียบัตร	ชุด	100	50	5,000	
3.3	ค่าเอกสาร/คู่มือการฝึกสอน	ชุด	200	50	10,000	
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนในสนามซ้อม	***	***	***	***	
4.1	ลูกฟุตบอล หนึ่งอันต์ (เบอร์ 4)	ชุด	650	10	6,500	
4.2	กรวยยาง	ตัว	100	20	2,000	
4.3	เสื้อสำหรับการแข่งขัน	ชุด	150	50	7,500	
4.4	ชุดปฐมพยาบาล	คู่	500	1	500	
4.5	ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่ม	ชุด	80	70	5,600	ภาค เข้า - ปลาย
4.6	ดาข่ายฟุตบอล	ราย	3,000	1	3,000	
5	ค่าตอบแทนครูฝึกสอน	ราย	6,000	10	60,000	ระยะเวลา 5 วัน
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	ราย	500	10	9,900	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	***	***	***	<b>150,000</b>	



ทะเบียนเลขที่ จ.๖๒๐๓/๒๕๖๖

ส.ค.๔

### ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก

๓. จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอล และฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล

ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๗๕ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิธาร สุขการ)

ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร

ข้อปฏิบัติ ให้แสดงใบสำคัญนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ และสำเนาภาพถ่ายใบสำคัญไว้ ณ สำนักงานสาขาของสมาคม (ถ้ามี)